

-สำเนา-

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๑๗๗ /๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศรายชื่อลำดับสำรองที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รอบที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

.....

ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๗๒๒ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง
(Direct Admissions) รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น บัดนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ดำเนินการสอบและพิจารณาผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ลำดับสำรองที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. โครงการสำหรับบุคคลทั่วไป

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	นาย	ธนชิต บุขรคามกุล	*ตรวจตาบอดสีซ้ำ*
๒	นางสาว	ทิตธรา อนันต์มานะ	รับเข้าโดยหลักการ
๓	นางสาว	พรชิตา พุทธา	รับเข้าโดยหลักการ
๔	นาย	ภูริวัฒน์ หาญน้อย	รับเข้าโดยหลักการ
๕	นาย	ชนนวิชช รอดทอง	รับเข้าโดยหลักการ
๖	นางสาว	ธนภรณ์ พรรณรัตน์พงค์	รับเข้าโดยหลักการ
๗	นางสาว	พรรณกร กรรณิกา	รับเข้าโดยหลักการ
๘	นางสาว	พีรยา เดชกฤษกร	รับเข้าโดยหลักการ
๙	นางสาว	ชญญา บุญส่ง	รับเข้าโดยหลักการ
๑๐	นางสาว	กฤษฎอร นันทโสภา	รับเข้าโดยหลักการ
๑๑	นางสาว	บวรรัตน์ เลิศลักษณ์นิธิ	รับเข้าโดยหลักการ
๑๒	นางสาว	อมิรดี อภิรัฐมงคล	รับเข้าโดยหลักการ
๑๓	นาย	กฤษฎภา ธีรบัณฑิต	รับเข้าโดยหลักการ
๑๔	นาย	ณัฐวุฒิ สุขโข	รับเข้าโดยหลักการ

๑๕	นางสาว	ชนากานต์ สุคันธมาลย์	รับเข้าโดยหลักการ
๑๖	นางสาว	ปิยธิดา ทองแสง	รับเข้าโดยหลักการ
๑๗	นาย	ธนวิชญ์ อักษรานูชาติ	รับเข้าโดยหลักการ
๑๘	นางสาว	มนต์ปรียา แผลมสมุทร	รับเข้าโดยหลักการ
๑๙	นางสาว	ศิริจินดารัตน์ กลิ่นณรงค์	รับเข้าโดยหลักการ
๒๐	นางสาว	ณัฐพิมล เตโชพันธ์	รับเข้าโดยหลักการ
๒๑	นาย	ดลวัต กวณะปานิก	รับเข้าโดยหลักการ
๒๒	นางสาว	นิพิรดาวาส์ หยีหามะ	รับเข้าโดยหลักการ
๒๓	นางสาว	วีรินทร์ จูด้วง	รับเข้าโดยหลักการ
๒๔	นางสาว	จิตาภา ทองคง	รับเข้าโดยหลักการ
๒๕	นางสาว	ศตวรรษ ฤทธิศักดิ์	รับเข้าโดยหลักการ
๒๖	นางสาว	นือากีละะ หะยีนีเลาะ	รับเข้าโดยหลักการ
๒๗	นางสาว	สุพิชญา หวังฤทธิไกรกุล	รับเข้าโดยหลักการ
๒๘	นาย	พิชญะ ชาตกิจอนันต์	รับเข้าโดยหลักการ
๒๙	นางสาว	เวธนี ทรัพย์ศิริ	รับเข้าโดยหลักการ
๓๐	นางสาว	กวิสรา เลิศเอกสิทธิ์	รับเข้าโดยหลักการ
๓๑	นางสาว	สุนิดา อิทธิอนันตเกษม	รับเข้าโดยหลักการ
๓๒	นางสาว	วรรณพรรณณ์ บัวสุวรรณ	รับเข้าโดยหลักการ
๓๓	นางสาว	พัฒนิตา ปรารค์ศรี	รับเข้าโดยหลักการ
๓๔	นาย	นายภัทร ลามเลิศลอย	รับเข้าโดยหลักการ
๓๕	นางสาว	รมิดา ศรีสงคราม	รับเข้าโดยหลักการ
๓๖	นางสาว	ปภาวรินทร์ ฟ้าใสสินันท์	รับเข้าโดยหลักการ
๓๗	นางสาว	ชนิษฐา เฟ็งแข	รับเข้าโดยหลักการ
๓๘	นางสาว	ฐิติพร คล่องแคล่ว	รับเข้าโดยหลักการ
๓๙	นางสาว	ชญญา ไทยอุทิศ	รับเข้าโดยหลักการ
๔๐	นางสาว	กิงกาญจน์ คชสิงห์	รับเข้าโดยหลักการ
๔๑	นางสาว	ศศิณิภา ดิเรกรุ่งเรือง	รับเข้าโดยหลักการ
๔๒	นางสาว	ณัฐจิรา สุขกำเนิด	รับเข้าโดยหลักการ
๔๓	นางสาว	ปารีณา บุตรภักดี	รับเข้าโดยหลักการ

๔๔	นางสาว	สุภาวิตา พุ่มเกษม	รับเข้าโดยหลักการ
๔๕	นาย	พีระพัศ เมลืองศิลป์	รับเข้าโดยหลักการ
๔๖	นางสาว	ปฐวีพร วรวัฒน์	รับเข้าโดยหลักการ

๒. โครงการสำหรับนักเรียนโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ จังหวัด

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	นาย	ณตรอง ปัญจสานนทชัย	รับเข้าโดยหลักการ
๒	นางสาว	สิริญาภรณ์ คำทะเนตร	รับเข้าโดยหลักการ
๓	นางสาว	ปพิชญา ศรีณยพจน์	รับเข้าโดยหลักการ

***ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นดำเนินการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและทำสัญญาการเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบรายงานตัวนิตออนไลน์ได้ที่ <http://smartreg.buu.ac.th> ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดและขั้นตอนการรายงานตัว และเอกสารที่ใช้รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ดังประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๓๙/๒๕๖๐ เรื่อง คำชี้แจงการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการข้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ และประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ดังเอกสารแนบ ๑)

กำหนดการการรายงานตัวออนไลน์

วัน	รายการปฏิบัติ
๙ มีนาคม ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> กรอกข้อมูลและจองห้องพัก ที่ http://smartreg.buu.ac.th พิมพ์เอกสารจากระบบ
๙ มีนาคม ๒๕๖๐	ชำระเงินที่ธนาคาร แล้วเก็บเอกสารการชำระเงินไว้กับตนเอง ไม่ต้องส่งให้มหาวิทยาลัย
๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐	ส่งเอกสารมาที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐	ตรวจสอบข้อมูลห้องพัก การชำระเงิน และการส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์

๒. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องทำสัญญาการเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (การรายงานตัวทำสัญญาการเป็น นิสิต ฯ จะต้องมารายงานตัว ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น.) ณ ห้อง PH๓๐๑RX และห้อง PH๓๐๒RX ชั้น ๓ อาคารปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน และห้องปฏิบัติการผลิตยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดการทำสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ตั้งเอกสารแนบ ๒)

เอกสารที่ใช้ทำสัญญาการเป็นนิสิต

๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด ของผู้ทำสัญญาทุกคน (ทั้งนิสิต ผู้แทน โดยชอบธรรม ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส)

๒.๒ ทะเบียนบ้านของผู้ทำสัญญาทุกคน ฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๒.๓ กรณีผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องนำหนังสือรับรองความเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง ระดับ อัตราเงินเดือน และสังกัด จากหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน ๑ ชุด มามอบให้เจ้าหน้าที่ด้วย (ตามเอกสารตัวอย่าง)

๒.๔ กรณีผู้ค้ำประกันแสดงหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ต้องนำหลักฐานการประเมินราคาทรัพย์สินมูลค่าไม่ต่ำกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการประเมินราคาจากสำนักงานที่ดินที่หลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ (กรณีหลักทรัพย์เป็นที่ดิน) พร้อมด้วยหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาแสดงนั้น ต้องปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ด้วย กรณีใช้เงินสดค้ำประกันต้องไปติดต่อกับธนาคารเพื่อเปิดบัญชีค้ำประกัน (ตามเอกสารตัวอย่าง)

๒.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบมรณบัตร (ของคู่สมรส) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลที่แสดงการเป็นผู้แทน โดยชอบธรรมของนิสิตแทนบิดามารดา เป็นต้น (กรณีหย่า ขอให้นำสำเนาบันทีกท้ายหย่าที่ระบุว่าใครเป็นผู้ปกครองนิสิตมาด้วย)

๒.๖ อากรแสดมภ์ ดวงละ ๕ บาท จำนวน ๒ ดวง (หากไม่สามารถเตรียมมาได้กรุณาเตรียมค่าอากรแสดมภ์ (จำนวน ๑๐ บาท)

๒.๗ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

ให้ดูรายละเอียดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและการทำสัญญาการเป็นนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ไชยวิทย์ ธนไพศาล

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สำเนาถูกต้อง

จุฑามาศ

(นางสาวจุฑามาศ อินตรา)

นักวิชาการศึกษา